

ĐỒNG CHÍ NGÔ ĐÔNG HẢI, ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, BÍ THƯ TỈNH ỦY...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng cán bộ và nhân dân tổ dân phố số 8, phường Trần Hưng Đạo (thành phố Thái Bình).



Đồng chí Vũ Thanh Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trao quà cho các hộ nghèo thôn Ngũ Đồng, xã Diệp Nông (Hung Hà).

Đời sống của người dân ngày càng được nâng lên; cơ sở vật chất văn hóa, đường làng ngõ xóm ngày càng khang trang, sạch đẹp. Người dân phát triển kinh tế gia đình theo hướng đa dạng ngành nghề; các đoàn thể chính trị - xã hội trong thôn đã tin cậy với các ngân hàng giúp hội viên vay gần 900 triệu đồng để phát triển sản xuất. Tổng thu nhập của người dân trong thôn năm 2023 ước đạt trên 60,2 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 68 triệu đồng/năm. Toàn thôn hiện có hơn 20% hộ giàu, tỷ lệ hộ nghèo còn 1,43%. 100% hộ dân được dùng nước sạch... Bên cạnh đó, nhân dân thôn Ngũ Đồng luôn đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, tích cực tham gia công tác "Đến on đáp nghĩa". Qua bình xét năm 2023, toàn thôn có 10/11 đồng họ đạt danh hiệu "Đông họ văn hóa", 96% số hộ đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa". Nhân dân thôn ủng hộ quỹ "Vì người nghèo" 9 triệu đồng, quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" 15 triệu

đồng, ủng hộ hơn 41 triệu đồng tổ chức tết Trung thu cho các cháu thiếu nhi. Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Ban công tác mặt trận và nhân dân thôn Ngũ Đồng đạt được thời gian qua. Đồng chí khẳng định, những năm qua, cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" đã lan tỏa sâu rộng tới các khu dân cư trên địa bàn tỉnh, được nhân dân nhiệt tình hưởng ứng. Người dân thôn Ngũ Đồng đã tích cực tham gia bằng việc giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, tăng thu nhập, đời sống văn hóa được nâng lên; diện mạo nông thôn ngày càng đổi mới. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, tỉnh ta đang tập trung đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Trong điều kiện còn nhiều khó

khăn, thách thức, để đạt được các mục tiêu đã đề ra, hơn bao giờ hết cần phải khơi dậy khát vọng, sức mạnh đại đoàn kết của các tầng lớp nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ. Đồng chí mong muốn xã Diệp Nông nói riêng, huyện Hưng Hà nói chung cần khai thác thế mạnh của địa phương, đẩy mạnh thu hút đầu tư, tạo nhiều việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân. Cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện tới cơ sở cần phát huy tốt sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, giúp đỡ đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Nhân dân thôn Ngũ Đồng cũng như các khu dân cư khác chấp hành nghiêm chỉnh trung ương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thuận với những mục tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ mà tỉnh đã đề ra, góp phần xây dựng quê hương Thái Bình ngày càng phát triển. Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện Hưng Hà

đã trao quà, kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trong thôn. * Chiều ngày 12/11, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tới dự và chúc mừng ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại tổ dân phố số 8, phường Trần Hưng Đạo (thành phố Thái Bình). Tổ dân phố số 8 hiện có hơn 300 hộ, năm qua tổ đã thực hiện tốt cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". 100% đoàn thể, cán bộ và nhân dân đảng ủy tham gia, trong đó hội cựu chiến binh, hội phụ nữ và hội người cao tuổi là nòng cốt với những hình thức hoạt động cụ thể, phù hợp với đặc điểm của tổ dân phố. Tiêu biểu là phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", trong năm thì không xảy ra vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, không có điểm tệ nạn xã hội và người mắc các tệ nạn xã

hội. Năm 2023, tổ dân phố số 8 đạt tiêu chí an toàn về an ninh trật tự, 100% thanh niên trong độ tuổi chấp hành nghiêm Luật Nghĩa vụ quân sự. Sự nghiệp khuyến học, khuyến tài được nhân dân hưởng ứng tích cực, tổ đã vận động được gần 49 triệu đồng tuyên dương, khen thưởng hơn 300 học sinh giỏi các cấp, tặng quà các cháu có hoàn cảnh khó khăn với số tiền hơn 31 triệu đồng. Duy trì nghiêm quy ước tổ dân phố trong việc cưới, việc tang. Năm 2023, tổ dân phố số 8 có 100% số hộ đạt gia đình văn hóa, 16% gia đình đạt gia đình văn hóa tiêu biểu, 15% gia đình đạt gia đình văn hóa tiêu biểu 3 năm liền (2021 - 2023). Tại ngày hội đã công bố quyết định công nhận gia đình văn hóa năm 2023; nhiều tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong các cuộc vận động, phong trào thi đua được khen thưởng. Nhân dịp này, địa phương tổ chức trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

TRƯỜNG THPT LÝ BÔN...

(Tiếp theo trang 1)

Nhìn lại chặng đường 55 năm xây dựng và trưởng thành, thầy và trò Trường THPT Lý Bôn vinh dự, tự hào bởi đã duy trì được nhiều nét đẹp truyền thống, đạt được nhiều thành tựu. Hiện Trường có 39 lớp với gần 1.800 học sinh. Trường có cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học hiện đại, đáp ứng nhu cầu dạy và học.

Với những cố gắng không ngừng nghỉ, Trường THPT Lý Bôn vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba vì đã có thành tích xuất sắc trong đổi mới phương pháp giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn tỉnh.

HỘI THI CHUNG KẾT...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng hội thi.

học sinh về tác hại của thuốc lá, việc thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và xây dựng môi trường học tập, sinh hoạt không khói thuốc; đồng thời, xây dựng được đội ngũ tuyên truyền viên tích cực vận động người thân và những người xung quanh nói không với thuốc lá. Đây không chỉ sân chơi mà còn là hoạt động ngoại khóa bổ ích cho học sinh, giúp các em có cơ hội được giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm để xây dựng môi trường không khói thuốc tại trường học.

CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH...

(Tiếp theo trang 1)

tăng cường và làm tốt công tác tuyên truyền, quảng bá, tư vấn ngành học, nghề nghiệp.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn mỗi cán bộ, công chức, viên chức nhà trường luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chung; đồng chí Trần Nhật Tân tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm, cùng tập thể Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thái Bình đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

40 đơn vị tham gia ngày hội văn hóa ẩm thực

Sáng ngày 12/11, tại Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình, lần đầu tiên Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức ngày hội văn hóa ẩm thực ở Thái Bình, thu hút sự tham gia của 40 đơn vị, trong đó có 38 trường THPT, 2 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên.

Đến với ngày hội, các đơn vị đã mang đến nhiều món ăn đặc sắc gắn với từng địa phương như cốm Thanh Hương, chè Mót Việt Thuận, đậu phụ làng Kênh... Tham gia các gian hàng là giáo viên giảng dạy nội dung giáo dục địa phương và 2 học sinh lớp 10 hoặc lớp 11. Ngày hội là một trong những hoạt động triển khai thực hiện chuyên đề giáo dục địa phương cấp tỉnh đối với khối THPT nhằm tăng cường giáo dục truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước, khơi dậy niềm tự hào về quê hương Thái Bình cho cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh các

trường THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh; góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả giảng dạy, học tập, đổi mới phương pháp dạy học đối với chuyên đề giáo dục địa phương trong chương trình GDPT 2018. Từ đó, tạo môi trường học tập thân thiện, sáng tạo, gắn dạy học với sản xuất, kinh doanh, định hướng, khơi nguồn học sinh THPT khởi nghiệp, góp phần phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực của học sinh.

Ngày hội cũng là một trong những hoạt động của ngành giáo dục chào mừng kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2023) và thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2023 - 2024.



Các đại biểu tham quan gian hàng của Trường THPT Vũ Tiên.

ĐANG ANH

VŨ THƯ

Thăm, tặng quà giáo viên mắc bệnh hiểm nghèo

Chiều ngày 12/11, các đồng chí lãnh đạo UBND huyện, Liên đoàn Lao động huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vũ Thư đã đến chúc mừng các nhà giáo nhân ngày Nhà giáo Việt Nam và trao quà động viên 5 giáo viên mắc bệnh hiểm nghèo trên địa bàn huyện.

Đoàn đã đến thăm, động viên 5 giáo viên mắc bệnh hiểm nghèo: cô Lê Thị Duyên (Trường Mầm non Hồng Phong), cô Nguyễn Thị Xuyên (Trường Mầm non Song An), cô Nguyễn Thị Hồng (Trường Tiểu học Việt Thuận), cô Bùi Thanh Trà (Trường Tiểu học và THCS Vũ Vinh), cô Nguyễn Thị Hương Lý (Trường Tiểu học và THCS Minh Khai). Mặc dù mang trong mình bệnh trọng, sức khỏe yếu, vừa công tác vừa chữa bệnh nhưng những năm qua các cô giáo đều rất nỗ lực vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. Đặc biệt, cô giáo Bùi Thanh Trà có đóng góp lớn trong công tác bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi của huyện, được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen năm 2023.

Các đồng chí lãnh đạo huyện Vũ Thư đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các cô giáo nhân ngày Nhà giáo Việt Nam và trao 5 suất quà, mỗi suất trị giá hơn 3 triệu đồng cho các cô giáo, thể hiện sự tri ân sâu sắc và quan tâm, sẻ chia với giáo viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của lãnh đạo huyện và các đơn vị, phòng, ban của huyện, từ đó động viên các cô giáo vượt khó vươn lên, tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp trồng người.

QUYNH LƯU

Giao lưu văn nghệ, thể thao giữa học sinh THPT tỉnh Thái Bình và sinh viên Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Hướng tới kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2023), tại Trường THPT Chuyên Thái Bình vừa diễn ra chương trình giao lưu văn nghệ, thể thao giữa học sinh THPT tỉnh Thái Bình và sinh viên Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.

Tại chương trình, học sinh các Trường: THPT Chuyên Thái Bình, THPT Lê Quý Đôn và sinh viên Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đã thể hiện những tiết mục văn nghệ đặc sắc như hát chèo, hát đơn ca, song ca, nhảy hiện đại... trong không khí phấn khởi, hào hứng, tạo sự thu hút với các bạn trẻ. Cũng tại chương trình đã diễn ra trận đấu bóng đá giữa học sinh Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh và sinh viên Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.

Chương trình giao lưu là cơ hội để các em học sinh, sinh viên được giao lưu, học hỏi, rèn luyện, hoàn thiện các kỹ năng, nhất là kỹ năng giao tiếp, đẩy mạnh học đi đôi với hành, đồng thời góp phần giáo dục đạo đức và hình thành, phát triển nhân cách cho học sinh, sinh viên.

LAN PHƯƠNG



Trận giao lưu bóng đá giữa học sinh Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh và sinh viên Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.

PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VÀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
Số Tư pháp Thái Bình - Báo Thái Bình phối hợp thực hiện

HỎI ĐÁP VỀ LUẬT HÒA GIẢI, ĐỐI THOẠI TẠI TÒA ÁN

(Tiếp theo số 8992, ngày 6/11)

Câu 9: Việc lựa chọn, chỉ định Hòa giải viên được pháp luật quy định như thế nào?

Trả lời: Việc lựa chọn, chỉ định Hòa giải viên được quy định tại Điều 17 Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án, cụ thể:

- Mọi vụ việc do 01 Hòa giải viên tiến hành hòa giải, đối thoại.
- Người khởi kiện, người yêu cầu lựa chọn Hòa giải viên trong danh sách Hòa giải viên của Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ việc và phải thông báo họ, tên, địa chỉ của Hòa giải viên cho Tòa án đó.

- Trường hợp người khởi kiện, người yêu cầu lựa chọn Hòa giải viên trong danh sách Hòa giải viên của Tòa án nhân dân cấp huyện khác trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án nhân dân cấp tỉnh thì phải thông báo họ, tên, địa chỉ của Hòa giải viên cho Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ việc, Tòa án nơi Hòa giải viên được lựa chọn.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo lựa chọn Hòa giải viên, Hòa giải viên được lựa chọn phải có ý kiến bằng văn bản đồng ý hoặc không đồng ý gửi Thẩm phán phụ trách hòa giải, đối thoại nơi giải quyết vụ việc, Tòa án

nơi mình làm việc và người khởi kiện, người yêu cầu.

Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản thông báo ý kiến đồng ý của Hòa giải viên, Tòa án nơi Hòa giải viên tiến hành việc phải có ý kiến đồng ý hoặc không đồng ý với sự lựa chọn của Hòa giải viên gửi Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ việc và Hòa giải viên; Hòa giải viên có trách nhiệm thông báo cho người khởi kiện, người yêu cầu biết.

Trường hợp nhận được ý kiến không đồng ý của Hòa giải viên, của Tòa án nơi Hòa giải viên làm việc thì người khởi kiện, người yêu cầu có thể lựa chọn Hòa giải viên khác.

- Thẩm phán phụ trách hòa giải, đối thoại của Tòa án nơi giải quyết vụ việc chỉ định với Hòa giải viên theo sự lựa chọn của người khởi kiện, người yêu cầu trong các trường hợp sau đây:
+ Khi người khởi kiện, người yêu cầu lựa chọn Hòa giải viên trong danh sách Hòa giải viên của Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ việc và phải thông báo họ, tên, địa chỉ của Hòa giải viên cho Tòa án đó;
+ Trường hợp người khởi kiện, người yêu cầu lựa chọn Hòa giải viên trong danh sách Hòa giải viên của Tòa án nhân dân cấp

huyện khác trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án nhân dân cấp tỉnh khi được sự đồng ý của Hòa giải viên được lựa chọn và Tòa án nơi Hòa giải viên đó làm việc;
+ Các bên thay đổi Hòa giải viên đã được chỉ định và thỏa thuận lựa chọn Hòa giải viên khác;

- Thẩm phán phụ trách hòa giải, đối thoại của Tòa án nơi giải quyết vụ việc tự mình chỉ định Hòa giải viên trong các trường hợp sau đây:
+ Người khởi kiện, người yêu cầu không lựa chọn Hòa giải viên theo quy định;
+ Không có sự đồng ý của Hòa giải viên được lựa chọn, của Tòa án nơi Hòa giải viên đó làm việc.

Các bên thay đổi Hòa giải viên đã được chỉ định và thỏa thuận lựa chọn Hòa giải viên khác mà các bên không lựa chọn Hòa giải viên khác;
+ Hòa giải viên từ chối tiến hành hòa giải, đối thoại hoặc bị đề nghị thay đổi theo quy định nêu trên mà các bên không lựa chọn Hòa giải viên khác;
+ Người bị kiện đề nghị thay đổi Hòa giải viên theo quy định (Thẩm phán phụ trách hòa giải, đối thoại chỉ định Hòa giải viên khác nếu người bị kiện đề nghị

thay đổi Hòa giải viên);

- Việc chỉ định Hòa giải viên theo quy định nêu trên phải căn cứ vào tính chất của từng vụ việc; trường hợp vụ việc có liên quan đến người dưới 18 tuổi thì Thẩm phán chỉ định Hòa giải viên có kinh nghiệm, hiểu biết về tâm lý của người dưới 18 tuổi.

Câu 10: Pháp luật quy định trường hợp nào từ chối hòa giải, đối thoại, thay đổi Hòa giải viên?

Trả lời: Theo quy định tại Điều 18 Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án về việc từ chối hòa giải, đối thoại, thay đổi Hòa giải viên như sau:

- Hòa giải viên phải từ chối khi được lựa chọn, chỉ định hoặc bị thay đổi khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
+ Là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ việc hòa giải, đối thoại;
+ Có căn cứ rõ ràng cho rằng Hòa giải viên có thể không vô tư, khách quan trong khi thực hiện nhiệm vụ;
+ Các bên thay đổi Hòa giải viên đã được chỉ định và thỏa thuận lựa chọn Hòa giải viên khác;
+ Không thể tiến hành hòa giải, đối thoại vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan;